

โครงการทำหมันเคลื่อนที่ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ระยะแรกครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ภูเก็ตแล้ว



คลินิกเคลื่อนที่กำลังกลับไปใกล้บ้านท่าน



กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 27 มีนาคม 2557 – เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดโครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมวตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้โครงการระยะแรกเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ดำเนินโครงการ มูลนิธิฯ ทำหมันและฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขจำนวนกว่า 15,000 ตัว และแมวกว่า 2,000 ตัว

โครงการคลินิกทำหมันเคลื่อนที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพยายามในการลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดภูเก็ต มูลนิธิฯ จัดตั้งคลินิกขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายในบริเวณวัด โรงเรียน อาคารสถานที่ราชการ รวมถึงภายใต้เต็นท์ผ้าใบในบางครั้งโครงการทำหมันเคลื่อนที่นี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสัตว์แล้ว ยังถือเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนในแง่ของการลดเหตุสุนัขกัดและลดปัญหาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะสัตว์เร่ร่อน

นายจอห์น ดัลลี่ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยและรองประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า “โครงการคลินิกทำหมันเคลื่อนที่ซึ่งมีกำหนดระยะดำเนินงานทั้งหมด 3 ปีนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้ทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จนโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสถานการณ์สัตว์จรจัดในจังหวัดภูเก็ตถือว่าดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่เราเริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว”

โครงการคลินิกทำหมันเคลื่อนที่ระยะสองจะวนกลับไปให้บริการตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง เพื่อเก็บตกสุนัขจรจัดที่ยังไม่ได้รับการทำหมัน โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปลายปี 2557 หลังจากนั้น สุนัขที่ต้องการการทำหมันจะมีจำนวนน้อยลงและประชากรสุนัขจรจัดก็จะลดตามลงไปด้วย ทางมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจึงจะมุ่งความสนใจไปจัดทำโครงการทำหมันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคอื่นๆ ของประเทศไทยเพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดต่อไป

นอกจากการทำหมันแล้ว ในปีที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อหยุดกิจกรรมการค้าเนื้อสุนัขทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน คุณจอห์น ดัลลี่ กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “การทำหมันยัง

เป็นเรื่องหลักที่เราให้ความสำคัญ แม้ว่าในปีที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการค้าเนื้อสุนัขและให้ความช่วยเหลือสุนัขนับพันตัวที่รอดพ้นจากการค้าเนื้อสุนัขที่ผิดกฎหมายเหล่านั้น การทำหมันสุนัขจำนวนมากถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่การทำให้ตายอย่างไม่เจ็บปวดขัดกับความเชื่อท้องถิ่นและถือเป็นเรื่องผิดศีลธรรม”

ในปี 2556 มูลนิธิฯ ทำหมันสุนัขและแมวในประเทศไทยไปกว่า 13,568 ตัว เฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกว่า 8,876 ตัว ซึ่งตัวเลขทั้งสองถือเป็นสถิติสูงสุดของมูลนิธิฯ

เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย: มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโดยถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย ในประเทศไทย คุณจอห์น ดัลลีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิและรองประธานมูลนิธิฯ พร้อมให้สัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิและกิจกรรมของเรา

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ที่ www.soidog.org หรือ www.facebook.com/soidoginThai

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

จิตติชยาภรณ์ อังสุวพัฒนากุล

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ ฟीอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 02 260-5820

โทรสาร 02 260-5847-8

อีเมล nuie@tqpr.com

หรือ

พรชนัน วรรยาต

อีเมล: pook@soidog-foundation.org

โทร: 093-6784406

www.soidog.org/th/

www.facebook.com/soidoginThai